

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วัน/เดือน/ปี : ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

รายละเอียดข้อมูล : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวอโณทัย คำนาค)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายพยุ่ง ชุมภูษ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

ที่ ๗๘๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก

ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๑๘๑๒/ว ๘๘๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ เป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการยื่นเรื่องขอรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่น ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงงานบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าถึงการบริการของหน่วยรัฐอย่างทั่วถึง ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้บริการในเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ดังนี้

๑. นางสาวโณทัย คำนาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒. นายภูริเดช กองคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นายพยุ่ง ชุมภูษุช ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๔. นางมัจฉา แชนุนทด ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำงานบริการ และให้บริการแก่ผู้รับบริการในส่วนของการกรอกรายละเอียดข้อมูลระบบเบื้องต้น หรือส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

